

ปฏิทินข่าว ภาคใต้

รวบรวมจาก น.ส.พ. มติชน, ไทยรัฐ และข่าวท้องถิ่นภาคใต้ โดย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเปิดตาปี

ตุลาคม

1

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายชาญ สีลาภรณ์ เผยเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน นักท่องเที่ยวขาดใหญ่-สงขลาทรุด ยอมรับนักธุรกิจทั่วสงขลาหนักใจ ซีกรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอาจจะกลายเป็นปัญหาสังคม

6

นายดิเรก วีระกิจ หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุภาค 4 ได้กล่าวถึงการใช้วิทยุสมัครเล่นในงานมอบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์จ.สงขลาว่ามีนักวิทยุสมัครเล่นจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อวงราชการมากคือ การเปิดความถี่รับสัญญาณขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมี

นักวิทยุสมัครเล่นอีกกลุ่มหนึ่งดักฟังคลื่นวิทยุของทางราชการ เช่น คลื่นของกรมศุลกากร คลื่นของตำรวจ กลุ่มนี้มักเป็นคนชนของหนีภาษีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากตรวจพบจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดคือยึดวิทยุและถอนใบอนุญาตพร้อมปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

14

นายคำรณ โพธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประมง เปิดเผยมว่าการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอบรมชาวประมงแห่งแรกของไทยที่ จ.ชุมพร เป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากโรงเรียนสอนการประมงทั่วไปขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมกลุ่มต่างๆ คาดว่าจะเสร็จทันเปิดอบรมในปี 2538 แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม คือ ลูกเรือประมง ผู้ควบคุมเครื่องยนต์ในเรือ เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมเรือไต่กังหรือกับตันเรือ ชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านชาวประมง นิสิตนักศึกษาผู้บริหารงานด้านประมงระดับจังหวัด

กลุ่มเจ้าหน้าที่ประมงระดับปฏิบัติงาน และระดับพนักงาน

21

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยกวัดชั้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร ห้ามข้าราชการใช้อภิสิทธิ์ซื้อของเขตปลอดภาษีมาเลเซียเกินความจำเป็น เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบไปถึงข้อตกลงระหว่างไทย-มาเลเซีย

24

ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรอบรมมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยเน้นมารยาทในการขับขี่และความสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรพร้อมทั้งให้บริการผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยวด้วยความซื่อสัตย์

27-29

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2536 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2536 เช่น ศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภูมิประวิติ มาบรรยาย และมีการเสนอผลงานจำนวน 438 เรื่อง

29

นายพงษ์ศักดิ์ ฉันทศรีวิโรจน์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ยะลา เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้รถต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องทำประกันทุกคัน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางเข้ามาใน อ.เบตงเริ่มลดลง ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ผู้ประกอบการจึงเรียกร้องให้ทางรัฐบาล ยืดเวลาการทำประกันรถต่างประเทศ ออกไป และอนุโลมเป็นจุดผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไม่ต้องทำประกัน อีกทั้งควบคุมบริษัทประกันไม่ให้เรียกเก็บเบี้ยประกันแพงจนเกินไป

พฤศจิกายน

2

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างถนนสายสตูล-เปอร์ลิส ระยะทาง 16.515 กิโลเมตร ตั้งแต่ตำบลบุญ อ.เมือง จ.สตูล ไปเชื่อมต่อกับถนนของประเทศมาเลเซียทางรัฐเปอร์ลิส ซึ่งรัฐบาลจะขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง เพื่อรองรับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทั้งนี้รัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกันเก็บข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้เอดีบีเห็นภาพชัดเจนว่าถนนสายนี้จะสามารถเชื่อมต่อการดำเนินเศรษฐกิจการค้าจุดนี้ได้ดียิ่งขึ้น

3

เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลโคตาบรู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาได้ปะทะกับขบวนการโจรก่อการร้าย(ชก.) กลุ่มหะยีดาโอ๊ะ ทำน้ำ เป็นเหตุให้ ชก. ตาย 1 ศพ และเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย

4

กลุ่มชาวบ้านประมาณ 800 คน จากบ้านหนองผักจืด หมู่ 5 ตำบลสุไหง้อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้ร้องเรียนผู้ว่า

ราชการจังหวัด กรณีการเวนคืนที่ดินชาวบ้านกว่า 800 ไร่ ในโครงการสร้างสถานีวิจัยยาง ซึ่งได้รับเงินต่ำกว่าหน่วยงานอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สั่งการให้ทำการตรวจสำรวจ และแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว

5

นายยูโซะ ปากีสถาน อดีตประธานผู้ก่อตั้ง ชก.ขบวนการฟูโล ซึ่งได้เข้ามาบอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อปี 2535 เปิดเผยว่า ชก.บีอาร์เอ็นวางแผนลอบสังหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวม 3 คน ใช้สมาชิก 10 คนที่ผ่านการฝึกจากประเทศแถบตะวันออกกลางที่เป็นนักแม่นปืนเป็นมือเพชรฆาตล่าสังหาร มีการตั้งค่าหัวหากใครทำสำเร็จก็จะได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองกำลังกลุ่มย่อย หรือ กองกำลังเขตควบคุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นรางวัลตอบแทน

8

นายสุรีย สุกัทรประทีป ป่าไม้จังหวัดสตูลเปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ป่าชายเลนของ จ.สตูล เหลืออยู่เพียง 40% ของป่าชายเลนทั้งหมด เนื่องจากการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำนาเกลือ รวมทั้งป่าบกมีสภาพย่ำแย่ สำนักงานป่าไม้จังหวัดจึงได้ทำรังวัดป่าต่างๆ เพื่อแบ่งโซนอนุรักษ์และโซนเศรษฐกิจ โดยพื้นที่ที่กินปามากที่สุดคือควนกาหลง และอ.ควนโดน ซึ่งจะได้เร่งปลูกป่าทดแทนต่อไป

10

พลโทกิตติ รัตนฉายา แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในภาคใต้ทุกระดับ 41 ชุด ซึ่งมุ่งเน้นการปราบปรามทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีการจัดระบบการทำงานตามโครงสร้างที่เรียกว่า โครงสร้างเร่งด่วน ซึ่งมีเป้าหมาย 23 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับภาคใต้มี 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล โดยใช้งบประมาณจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ระหว่างปี 2536 - 2539

12-13

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Trands in teaching English as a Foreign Language" สำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปโดยได้รับการสนับสนุนจาก AUA, USIS

15

นายสุวัฒน์ หาญสุราษฎร์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าที่จ.ระนอง เพื่อขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศ

พม่า ซึ่งแต่เดิมต้องขนลงเรือเล็กส่งต่อเป็นทอดๆ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า อีกทั้งปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์ เนื่องจากไม่มีท่าเทียบเรือ หากรัฐไม่ดำเนินการเอกชนจะเข้ามาดำเนินการเอง โดยขอความช่วยเหลือจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

16

กระทรวงต่างประเทศ เลือก อ.หาดใหญ่เป็นที่ตั้งหน่วยงานกงสุลภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักลงทุนในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย และเป็นการกระจายสำนักงานของกระทรวงออกไปยังภูมิภาค เพื่อดูแลเอกสารการเดินทางและส่งเสริมด้านข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งผลักดันให้เศรษฐกิจต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ หรือโครงการในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจภาคเหนือ

30

จ.กระบี่ จัดแข่งขันกีฬาตกปลาครั้งที่ 12 บริเวณเขื่อนปากน้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามันประจำปี 2536 ซึ่งปีนี้ได้รับความนิยมมากกว่าปีก่อนๆ และมีผู้แข่งขันทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ

17

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดสัมมนาในหัวข้อภาคใต้: มิติใหม่เปิดสู่นานาชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ โดยส่วนรวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่กำลังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน และเปิดโอกาสใหม่สำหรับภาคใต้ที่จะใช้ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เพื่อเปิดภาคใต้ออกสู่นานาชาติ 3 ด้าน คือ • ด้านใต้เปิดความร่วมมือใหม่ระดับอนุภาค เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย • ด้านตะวันออกพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงอันดามันอ่าวไทย มุ่งสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและกลุ่มประเทศอินโดจีน • ด้านตะวันตกเปิดประตูใหม่ออกทะเลอันดามันสู่การค้ากับชมพูทวีป ซึ่งกำลังมีนโยบายเปิดระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็ว

มกราคม

3

ขจก.ไม่ทราบกลุ่ม ลอบวางระเบิดชนิดแสงเครื่องโดยวางไว้ใต้รางรถไฟบริเวณใกล้สะพานห่างจากสถานีเกาะ

ไอร่อง จ.นราธิวาส ประมาณ 500 เมตร แต่ทหารพรานได้ตรวจพบและทำการ ทุระเบิดไว้ได้

5

ประมงจังหวัดตรัง นายมนูญ บัวทอง เปิดเผยว่าเนื่องมาจากการตายของปลาพะยูน ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกการอนุรักษ์ของชาวประมง รวมทั้งความเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเอาผิดกับบรรดาเจ้าของเรืออวนลาก อวนรุน อวนซึกที่ผิดขนาด ไม่มีมาตรฐานได้ เพื่อเป็นการตัดหลังพวกเห็นแก่ได้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสร้างปะการังเทียม ในปี 2537 วางตามจุดต่างๆ ในท้องทะเลตรัง จำนวน 5 จุด บริเวณเกาะสุกร ท้องที่ อ.กันตัง และอ.ปะเหลียน โดยต้องลงทุนทั้งสิ้น 2 ล้านบาทบาท ขณะนี้ได้เข้าตามแผนปี 2537 แล้วคิดว่าหากเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถพิทักษ์พะยูนและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งได้กว่า 80 %

ประชาสัมพันธ์ มอ.เปิดเผยว่า องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศอิตาลี (ซี.อี.เอ.วี.ไอ) ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษารูปแบบ การทำงานของสมาคมหยาดฝนที่ จ.ตรัง เพื่อทำรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ของประเทศ ไปประยุกต์ใช้กับประเทศที่มีชายฝั่งทะเลทั่วโลก เนื่องจากโครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการพัฒนา ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล (สมาคมหยาดฝนจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของมอ.กับองค์กรเอกชนและนัก

วิชาการผู้อนุรักษ์ธรรมชาติใน จ.ตรัง)

6

สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จัดสัมมนาเรื่องการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตรที่ใช้อยู่เดิมมีจุดอ่อนหลายประการ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในพื้นที่และระบบการฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ ระบบการติดตามนิเทศงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของเกษตรกร ใน 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย

12

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2537 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมตำรวจ ประกอบด้วย พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ (รักษาการ) อธิบดีกรมตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม รองอ.ตร.ปป.2 พล.อ.อ.วินิจ เจริญศิริ รองอ.ตร.ปป.3 และคณะก็ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจภูธร 4 (ซึ่งตามโครงสร้างใหม่ของกรมตำรวจจะเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจภาค 9) เพื่อรับทราบผลการทำงานพร้อมกับมอบนโยบายตามโครงสร้างตำรวจใหม่ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ ได้กำชับตำรวจในสำนักงานตำรวจภาค 9 ให้เร่งรัดในเรื่องของโจรก่อการร้าย และการลักเล็กขโมยน้อย โดยสั่งให้จัดชุดสายตรวจเข้าไปในแหล่งที่มีผู้ก่อการ

ร้ายชุกชุม พร้อมกันนั้นยังกำชับให้ปราบปรามสถานบริการที่มอมเมาเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยให้เหตุผลว่า หากปราบปรามจุดนี้ไม่ได้เด็กก็จะกลับมาสร้างปัญหาให้สังคมไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ตำรวจภาค 9 ปราบปรามบ่อนการพนันอย่างจริงจัง เพราะหากมีบ่อนมากเจ้าของบ่อนก็จะมีมาก และคนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้มีเงินซึ่งนำอำนาจเงินมาซื้อข้าราชการได้ความชอบธรรมในสังคมก็ไม่เกิดขึ้น

24

นายสวัสดิ์ กฤตธาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นราธิวาสเร่งรัดพัฒนาทุกด้านรองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ กำหนดการลงทุนให้เด่นชัด เพื่อดึงดูดนักลงทุนนอกให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดให้มากขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยขณะนี้การดำเนินการจัดทำแผนลงทุนจังหวัด โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มอ. ก้าวหน้าไปมากแล้วและได้ทำรายงานเข้าประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อ 10 มกราคม 2537 ที่ผ่านมา โดยมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาฯ จะได้นำข้อมูลการประชุมครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ในศักยภาพ และข้อจำกัดเฉพาะของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2537 เพื่อหาแนวทางเหมาะสมในการนำไปใช้ประ-

โยชนให้สอดคล้องกันทั้งภาครัฐและเอกชน และรองรับเศรษฐกิจสามเหลี่ยม

27-29

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.จัดประชุมอภิปราย The 5th International Sago Symposium ที่โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีบุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทำงานเกี่ยวข้อง และชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ และเกาหลี

กุมภาพันธ์

1

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปิดเผยว่า โครงการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาชุมชนตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537 โครงการวิจัยจะเน้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณอ่าวปัตตานี เช่น การวิจัยเพื่อจัดการและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวปัตตานี การวิจัยเกี่ยวกับสภาพการว่างงานและการจ้างงานและพัฒนาอาชีพ การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทสตรี และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

4

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันผลักดัน โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเพื่อแยกเขตออกจากเขตชุมชน และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งนักลงทุนจากต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น ฮองกง และไต้หวัน เข้ามาดำเนินการด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำด้วย คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี 2540 โดยสนองนโยบาย 3 ข้อของจังหวัดคือ • เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและการประมง • พัฒนาสิ่งแวดล้อม • คุ่มเข้มเรื่องการบำบัดมลภาวะ

5

นายวิสุทธิ สิงห์ขจรวรกุล ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศอ.บต.กำลังปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อรองรับกับบทบาทใหม่ของ ศอ.บต. เช่น โครงการที่จะพัฒนาให้ภาษายาวีเป็นภาษากลางสำหรับพื้นที่โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประสานกับการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งพยายามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทักษะในการใช้ภาษาท้องถิ่นเหล่านี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับตัวแทนจากสภาธุรกิจชายแดนใต้ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหา

แนวทางที่ให้ผลดีในทางปฏิบัติ คือการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของสภาธุรกิจชายแดนใต้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล IMI.GT การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับกฎระเบียบแนวทาง ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าผ่านแดน

7

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาเรื่องการจัดทำแผนลงทุนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมมายการ์เดนส์ จังหวัดปัตตานี การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการพิจารณาถึงศักยภาพความพร้อมและข้อจำกัดของจังหวัดปัตตานีในการลงทุนต่างๆ ที่เป็นไปได้ โดยจัดเรียงลำดับ บทบาทความสำคัญของการลงทุนในจังหวัดปัตตานีโดยดูจากนโยบายและแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและจังหวัด เช่น โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ AFTA, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, นิคมอุตสาหกรรม

การสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 6 กลุ่ม คือ การเกษตร การประมง การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการลงทุน ผลการสัมมนานำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางและทำแผนการลงทุนฉบับร่าง ซึ่งจะกำหนดการสัมมนาครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2537 ต่อไป

